

ĐẤT THÁI BÌNH - NGƯỜI THÁI BÌNH

Hành trình mở đất, dựng nghiệp

KỶ 5: KIẾN CƯỜNG, TRƯỜNG KỶ CHỐNG THỰC DÂN PHÁP, ĐỂ QUỐC MỸ

Các văn thân, sĩ phu, nhân dân yêu nước của Thái Bình sớm tiếp thu ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin nên tại Thái Bình đã sớm thành lập tổ chức Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Thái Bình không tiếc máu xương, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng nhân dân cả nước viết nên bản hùng ca Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng mùa xuân năm 1975.

Kiến cường chống thực dân Pháp

Đầu năm 1927, hai chi bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập ở Trường tư thực Minh Thành và làng Trình Phố. Đến đầu năm 1928, nhiều chi bộ tiếp tục được thành lập. Cuối năm 1928, đầu năm 1929, không có huyện nào của Thái Bình không có cơ sở của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Đầu năm 1929, Tỉnh bộ Thanh niên triệu tập hội nghị đại biểu toàn tỉnh thống nhất phải thành lập một Đảng Cộng sản. Năm 1929, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên giải tán, chuyển Ban Tỉnh bộ Thanh niên thành Ban Tỉnh ủy của Đảng bộ. Đồng Dương Cộng sản Đảng chính thức thành lập tại Thái Bình. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, phong trào đấu tranh dân chủ ở Thái Bình từng bước chuyển lên cao trào, các cuộc đấu tranh diễn ra sôi nổi, liên tục, báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945. Cuộc nổi dậy giành chính quyền tại Thái Bình diễn ra khá sớm. Bắt đầu từ phủ Thái Ninh và chỉ trong 6 ngày (từ 18 - 23/8), chính quyền từ tỉnh, huyện đến làng xã đã về tay nhân dân.



Bộ đội ta tiến vào thị xã Thái Bình, mừng ngày giải phóng năm 1954.



Nhân dân Thái Bình đấu tranh đòi chống con đi lính cho Pháp trở về tại dinh tỉnh trưởng Thái Bình năm 1954. Ảnh tư liệu

Cách mạng Tháng Tám thành công nhưng chính quyền cách mạng non trẻ của ta phải đối phó với muôn vàn khó khăn, tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Theo lời hiệu triệu của Người, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ hai. Ngày 8/2/1950, thực dân Pháp chính thức mở chiến dịch đánh chiếm Thái Bình. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Thái Bình huy động toàn diện các lực lượng kiên cường đánh trả cuộc tiến công chiếm đóng và bình định của thực dân Pháp. Khắp nơi trong tỉnh nhân dân chắt chiu từng hạt gạo, củ khoai nuôi bộ đội, thương binh. "Tiếng trống Sơn Đông", "Tiếng công Vạn Thắng", "Nhất cuộc Kiến Quan"... là những hoạt động tiêu biểu phản ánh tinh thần chiến đấu kiên cường, bám đất,

bám dân cố vũ, động viên tinh thần chiến đấu của quân và dân trong tỉnh. Tháng 10/1953, vùng giải phóng, vùng căn cứ du kích và khu du kích mở rộng chiếm khoảng 4/5 đất đai toàn tỉnh. Trước những trận chiến dữ dội, táo bạo của quân và dân Thái Bình, ngày 20/1/1954,

quân Pháp buộc phải chấm dứt các cuộc càn quét trên địa bàn tỉnh với nhiều tổn thất nặng nề. Cùng với cả nước đón sức cho chiến dịch Điện Biên Phủ, hàng nghìn quân chúng xung phong làm dân công gánh thóc vượt sông Hồng chuyển ra chiến trường. Trên 3.000 thanh

niên Thái Bình được tuyển chọn bổ sung cho bộ đội chủ lực. Sau thất bại của quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ, chủ thời cơ tiêu diệt địch, Tỉnh ủy chỉ đạo đưa bộ đội và du kích lên hoạt động mạnh, đẩy mạnh địch vận làm tan rã hàng ngũ địch. Liên tiếp tổ chức tiến công

địch tại các địa bàn trọng yếu. Ngày 30/6/1954, toàn bộ quân Pháp lạng lẽ tháo chạy khỏi Thái Bình. Ngày 1/7/1954, cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc dinh tỉnh trưởng nguy quyền, đặt dấu son lịch sử cho ngày giải phóng hoàn toàn Thái Bình sau cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

"Thóc thừa cân, quân vượt mức" chống đế quốc Mỹ

Cùng miền Bắc làm tròn nhiệm vụ hậu phương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình vừa sản xuất vừa chiến đấu. Đầu năm 1965, thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Thái Bình chuyển từ thời bình sang thời chiến và khẩn trương triển khai thế trận phòng không nhân dân. Ngày 13/8/1965, không quân Mỹ bắt đầu đánh phá Thái Bình, mở màn chuỗi 887 ngày đêm chiến tranh phá hoại tại Thái Bình trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất. Trong cuộc chiến này, quân và dân Thái Bình có hai phương án tác chiến: chống địch đánh phá bằng không quân và chống địch tập kích, mở rộng chiến tranh cục bộ. Để chống địch đánh phá bằng không quân, toàn tỉnh thực hiện phương án tác chiến "Tạo thành lưới lửa dày đặc, rộng khắp, có hiệu quả. Máy bay Mỹ tới đâu, quân dân đánh trả quyết liệt tới đó". Bắt đầu đánh phá từ ngày 13/8/1965, kết thúc vào ngày 31/3/1968, không quân Mỹ đã đánh Thái Bình 1.067 trận, nhằm vào 662 mục tiêu, gây thương vong cho 2.068 người. Trong trận chiến đấu gần 900 ngày đêm ấy, quân và dân Thái Bình đã bắn rơi 29 máy bay địch. Ngày 16/4/1972, máy bay Mỹ đánh phá trở lại Hà Nội. Cũng trong ngày này, 6 máy bay A6A của Mỹ đánh phá xã Nguyễn Xá (Vũ Thư), mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ ở Thái Bình. Những trận đánh phá của không quân Mỹ ngày càng ác liệt. Bắt đầu từ ngày 16/4/1972, kết thúc vào ngày 27/12/1972, trong 128 ngày đêm, địch đã

Ông Lều Vũ Cự, cán bộ tiên khởi nghĩa, tổ 17, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình



Mặc dù thực dân Pháp khủng bố, xây dựng đồn bốt, áp bức dã man, tra tấn đủ mọi hình thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Thái Bình đã xây dựng lực lượng vũ trang chắc ngay từ cơ sở, bám đất, bám dân, "rào làng kháng chiến", huy động toàn dân tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng làng kháng chiến chống Pháp. Liên tiếp các phong trào đấu tranh nổ ra tại các địa bàn trọng yếu đã góp phần làm tan rã hàng ngũ địch.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh



Khi đế quốc Mỹ đánh phá, Thái Bình vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân, các cấp ủy đảng, chính quyền đã lãnh đạo nhân dân vừa sản xuất vừa tổ chức công tác phòng không, bảo vệ sản xuất, tinh mạng và tài sản nhân dân; phong trào "Toàn dân đánh giặc" nổi dậy ở khắp các địa phương trong tỉnh đã thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Thái Bình cũng luôn là địa phương thực hiện tốt khẩu hiệu "Thóc thừa cân, quân vượt mức" trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là tỉnh chi viện sức người, sức của lớn nhất cả nước với hàng triệu tấn lương thực, hàng chục vạn người con ưu tú lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Bà Trần Thị Tuyền, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư



Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thanh niên trai tráng xung phong ra chiến trường, ở lại hậu phương chỉ có người già, phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi đều hăng hái học cày, học cấy, làm tất cả những công việc sản xuất nặng nhọc mà nam giới vẫn đảm đương. Các hộ dân, các hợp tác xã đều thi đua tăng gia sản xuất, không một ai phàn nàn, kêu ca khó khăn, vất vả, chỉ mong mỗi một điều là dồn sức để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

hoạt động trên vùng trời Thái Bình 1.077 lần, đánh 503 trận vào 584 mục tiêu. Máy bay địch đã ném xuống Thái Bình gần 4.000 quả bom các loại. Quân và dân Thái Bình ngoan cường bám trận địa, sáng tạo nhiều phương pháp đánh trả hiệu quả. Phong trào "Tim địch mà đánh" được phát động trong toàn tỉnh đã làm nên 690 trận đánh trả, bắn rơi 12 máy bay và bắn cháy 4 tàu chiến địch.

Vừa đánh thắng chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ trên quê hương vừa chi viện sức người, sức của cho chiến trường, các gia đình đã tiễn đưa con em lên đường cầm súng chiến đấu. Từ năm 1965 đến năm 1975, toàn tỉnh có hơn 150.000 nam nữ thanh niên tổng quân, chiếm 10,94% dân số. Cùng với chi viện sức người cho tiền tuyến, nhân dân Thái Bình ở hậu phương cũng ra sức thi đua chiến đấu, lao động sản xuất. Năng suất lúa, tổng sản lượng lương thực của Thái Bình không ngừng tăng, đạt kỷ lục lịch sử của miền Bắc: năm 1965 đạt 4 tấn/ha; năm 1966 đạt hơn 5 tấn/ha; năm 1972 đạt 6 tấn/ha; năm 1974 lên hơn 7 tấn/ha. Trong 10 năm (1965 - 1974), Thái Bình đã đóng góp trên 1 triệu tấn thóc chi viện cho miền Nam đánh Mỹ. "Thóc thừa cân, quân vượt mức" của Thái Bình đã trở thành bài ca hào hùng, bất diệt cổ vũ tinh thần nhân dân cả nước thi đua lao động sản xuất, anh dũng chiến đấu đánh đuổi đế quốc Mỹ, giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Sự tận hiến của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đóng góp lớn lao vào cuộc trường chinh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa Thái Bình cùng cả nước bước vào giai đoạn cách mạng mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

(còn nữa)
NHÓM PHÓNG VIÊN

(Bài viết sử dụng tư liệu từ Địa chí Thái Bình, Từ điển Thái Bình, Lịch sử Đảng bộ Thái Bình, các tài liệu liên quan và ý kiến, tư liệu của các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử).

THÁI XUYỀN

Tăng cường giám sát, kiểm tra sức khỏe lao động người Trung Quốc

Thái Xuyên là một trong những xã của huyện Thái Thụy có nhiều lao động người Trung Quốc đang cư trú và làm việc tại các doanh nghiệp đồng trên địa bàn. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), xã tăng cường giám sát, kiểm tra sức khỏe của những lao động này.

Công ty TNHH May D&L Việt Nam đang hoạt động tại xã Thái Xuyên chuyên sản xuất trong lĩnh vực may mặc. Hiện nay, Công ty có 3 lao động người Trung Quốc là những quản lý sản xuất và chuyên gia kỹ thuật. Cả 3 lao động này mới về Trung Quốc và trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán vừa qua. Để bảo đảm việc phòng, chống dịch Covid-19, Công ty TNHH May D&L Việt Nam đang thực hiện việc cách ly, giám sát sức khỏe của 3 lao động này theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế. Trong thời gian cách ly không để 3 lao động xuống nhà xuống sản xuất. Mọi sự điều hành, quản lý làm việc của họ

đều qua điện thoại hoặc máy tính. Hàng ngày, cán bộ Trạm Y tế xã đến Công ty để kiểm tra thân nhiệt, các triệu chứng của dịch bệnh đối với 3 lao động người Trung Quốc. Bên cạnh đó, Công ty còn tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như tiến hành phun hóa chất khử trùng khu vực sản xuất, xung quanh nhà máy, nơi những lao động Trung Quốc đang ở; tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tới công nhân, đồng thời yêu cầu 100% công nhân phải đeo khẩu trang khi đến nhà máy làm việc...

Toàn xã có 9 lao động người Trung Quốc đang làm việc tại 3 doanh nghiệp chuyên sản xuất may mặc và đồ chơi trẻ em. Ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Thái Xuyên cho biết: Địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thực hiện tốt việc cách ly, giám sát, kiểm tra sức khỏe đối với 9 lao động là người Trung Quốc trên theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế. Việc cách ly, giám sát sức khỏe đối với những lao động người Trung Quốc được thực hiện trong 14 ngày. Nhìn chung, các công ty có lao động là người Trung Quốc đều chủ động cách ly, tuyên truyền phòng, chống dịch để bảo đảm sức khỏe cho công nhân. Qua

theo kiểm tra, theo dõi sức khỏe của Trạm Y tế xã thì 9 lao động hiện đều có sức khỏe bình thường. Bên cạnh tăng cường công tác cách ly, giám sát, sức khỏe những lao động là người Trung Quốc tại các doanh nghiệp, xã Thái Xuyên còn tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện. Trong đó, UBND xã đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch; thành lập đội phân ứng nhanh chống dịch Covid-19. Đặc biệt, xã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức phun hóa chất khử trùng tại các khu

vực chợ, khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung, các trường học, nơi công cộng có đông người qua lại. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dưới nhiều hình thức như: trên hệ thống đài truyền thanh xã, treo pa nô, áp phích, phát tờ rơi tới các hộ dân. Toàn xã, đã treo 46 pa nô, áp phích, 4 băng rôn

tại các khu vực chợ, trường học và trên các tuyến đường quốc lộ, huyện lộ, đường trục xã, thôn. Ông Vũ Văn Cường cho biết thêm: Để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Chỉ đạo các nhà

trường tiếp tục thực hiện tốt việc vệ sinh, phun hóa chất khử trùng trong khu vực trường học. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 đồng bộ, quyết liệt, kịp thời theo từng cấp độ, điển hình hình dịch bệnh.

TRẦN TUẤN



Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Thái Xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Công ty TNHH May D&L Việt Nam.